
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมยัวิสามญั สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕68 ครั้งที่ 1/2568 
 

1 

 
 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จงัหวัดอ่างทอง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕68  
คร้ังที่ 1/2568 

วันจันทร์ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕68  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม    

1. นายบุญสม  การสมพิศ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
2. นางอารี  เนื้อเย็น   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3. นางวรรณา  ออมสิน  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
4. นายธงชัย  ฤทธิ์กระจ่าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 2 
5. นางบุญมา  เอกปัชชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 5 
6. นายลมัย  นกขุนทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 6 
7. นายวิเชียร  เนื้อเย็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7  

 

ผู้ลาประชุม 
-ไม่มี- 

ผู้ขาดประชุม 
-ไม่มี- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพรัตน์  ทองหยอด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
2. นายวินัย  บุญประเสริฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3. นายสวอง  นิยมสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
4. นายประทวน  ใจฉลาด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
5. นางสายหย่วน  เทียนมณี  แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
6. นายวิเชษฐ์  แผลงศรี  แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
7. นายสุเทพ  พวงเพชร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
8. นายทวีศักดิ์  พลมาตร  แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
9. นางสาวญาดา  ลุสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10. นางปัทมา  เย็นอนงค์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11. นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
12. นางสาวรติยา  แก่นแจ่ม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. น.ส.สุรางค์  จะระจะแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
14. น.ส.กมลชนก  บุบผาศรี  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
15. น.ส.วันวิสา  วงษ์คล้อย  ผู้ช่วยนักจัดเก็บรายได้ 
16. น.ส.ระพีพร  สารสุวรรณ์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางนันทิยา  แซ่ลิ่ม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
18. นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
19. นายอนุสิทธิ์  รักกลิ่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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20. นางสาวโศรยา  พุ่มละออ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) 
21. นางสาวกมลกัญจน์  คำประดับ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
22. นายชัยณรงค์  แย้มพันธ์  พนักงานขับรถยนต์ 
23. นายณัฐวุฒิ  ทองพระศรี  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
24. นายชุติพันธุ์  สบายวัน  คนงานทั่วไป 
25. นายชานน  จิตร์สมบูรณ์  คนงานทั่วไป 
26. นายบรรเทิง  อยู่สุข  คนงานทั่วไป 
27. นายพิภพ  ทองเพชร  คนงานทั่วไป 
28. นายพิพัฒน์  ขาบศิริวัฒนกุล คนงานทั่วไป 
29. นายสัญญา  พวงเข็มแดง  คนงานทั่วไป 
30. นายธวัชชัย  วงษ์ไชโย  คนงานทัว่ไป 
31. นางสาวอภิญญา  พุ่มลออ  คนงานทั่วไป 
32. นางสาวรัตนา  นกขุนทอง  คนงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นางวรรณา ออมสิน   ดิฉัน นางวรรณา ออมสิน สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 4 ดำรงตำแหน่ง
(เลขานุการสภาฯ)  เลขานุการสภาฯ บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ อบต.นรสิงห์ มาประชุมกัน จำนวน 7 ท่าน 
    ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยค่ะ 

นายบุญสม การสมพิศ   เมื ่อที ่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม  
(ประธานสภาฯ)   เรียน สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2568 
    ครั้งที่ 1/2568 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
    การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕68 
 ครั้งที่ 1/2568 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 

นายบุญสม การสมพิศ   ตามที ่ ได ้ม ีการประช ุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี ๒๕68 
(ประธานสภาฯ)   ครั้งที่ 1/2568 ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 น. นั้น 
    ขอให้สมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 
    หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้ง ให้ที่ประชุมได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 
    หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
               สมาชิกฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจำปี ๒๕68 ครั้งที่ 1/2568 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

นายบุญสม การสมพิศ   วาระการประชุมต่อไปเป็นเรื ่องเพื ่อทราบ ตามข้อ 3.1 รายงาน
(ประธานสภาฯ)   รายงานสถานะการเงินการคลัง และรายงานยอดเงินสะสม ประจำปี 2568 
    ขอเชิญนายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
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นายไพรัตน์ ทองหยอด   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
(นายก อบต.นรสิงห์)  ท่านผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของ
    รายงานสถานะการเงินการคลัง และรายงานยอดเงินสะสม ประจำปี 2568  
    จะให้ทางเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 

นางสาวพรทิพย์ รักวงษ ์   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
(เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพรทิพย์ รักวงษ์ เจ้าพนักงานพัสดุ
    ชำนาญงาน ขอชี้แจงรายงานสถานะการเงินการคลัง และรายงานยอดเงินสะสม 
    ประจำปี 2568 ณ ปัจจุบันตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 

สถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2568 
กองคลัง-รายงานเงินรายรับ-จ่าย  

ลำดับ รายการ/รายละเอียด  จำนวนเงิน (บาท)  หมายเหตุ 
1 รายรับ 13,074,537.82   
2 รายจ่าย 10,245,299.45   

เงินคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 2,829,238.37 (1) 
รายจ่ายประจำ  เดือน  มีนาคม     

1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง             35,000.00    
2 ค่าไฟฟ้าสนง.               130,000.00    
3 ค่าโทรศัพท์สนง.                   500.00    
4 ค่าอินเตอร์เน็ต                2,600.00    
5 ค่าเงินประกันสังคม             15,000.00    
6 ค่าท้ิงขยะที่เทศบาลฯ             10,000.00    
7 เงินเดือน             1,000,000.00    
  รวม          1,193,100.00  (2) 

รายจ่ายเพื่อการสงทุน/ที่จ่ายจากข้อบัญญัติ (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว)     
1       
2       
  รวม - (3) 

รายจ่ายท่ีนำลงระบบแล้ว/รอจ่ายเช็ค      
1     
2     
  รวม - (4) 
  รวมรายจ่าย(2)+(3)+(4)          1,193,100.00  (5) 
  ยอดเงินคงเหลือที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ (1)-(5) 1,636,138.37   

สำหรับรายละเอียดเงินสะสม มีดังนี้ 
     เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
         จำนวน 11,801,199.53  บาท 

  รับคืนเงินรายจ่าย /รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม
      จำนวน       28,759.00  บาท 

     รวมรายรับ     จำนวน 11,829,958.53 บาท 
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กันเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่นอ้ยกว่าสามเดือน เดือนละ 846,666.67 บาท 
รวมเป็นเงิน   จำนวน   2,540,000.00  บาท 
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568  

       จำนวน   3,450,000.00  บาท 
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2567  

        จำนวน        8,128.01  บาท 
จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน (บ้านทรงไทย) หมู่ที่ 3 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
    จำนวน       212,000.00  บาท 
จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง 
    จำนวน      485,700.00  บาท 
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อดินลูกรังถมบริเวณไหล่ทางถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 7 
ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

จำนวน      498,550.00  บาท 
     จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     หมู่ที่ 4 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

จำนวน      475,000.00  บาท 
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถนั่งชมวิว 24 ที่นั่ง 

จำนวน      500,000.00  บาท 
รวมรายจ่าย     จำนวน   8,169,378.01 บาท 

รายรับ            จำนวน  11,829,958.53 บาท 
ลบ รายจ่าย    จำนวน    8,169,378.01 บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่ใช้ได้ จำนวน    3,660,580.52 บาท 

ดังนั้น คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากตามธนาคารที่นำไปใช้ได้  
ณ ปัจจุบัน คือ จำนวน 3,660,580.52 บาท 

จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ ตามรายละเอียดดังกล่าวค่ะ 

นายบุญสม การสมพิศ   ตามที่ เจ้าหน้าที่กองคลัง ได้รายงานรายงานสถานะการเงินการคลัง
(ประธานสภาฯ)   และรายงานยอดเงินสะสม ประจำปี 2568 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม
    ข้อเสนอหรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุม
    ในวาระต่อไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ -  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายบุญสม การสมพิศ   วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.1 การพิจารณาการใช้จ่าย 
(ประธานสภาฯ)   เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 490,000.- บาท  
    (-สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 
    หมายเลขทะเบียน 80-9748 อ่างทอง ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
    ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 
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นางวรรณา ออมสิน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
(เลขานุการสภาฯ)  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2566 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย 
    เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย 
กว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า
สิบห้าล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 

(4) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากภายหลัง
มีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือ
ผู ้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือ 
ผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ที่ประชุม - รับทราบ -  

นายบุญสม การสมพิศ   ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายไปแล้ว ลำดับต่อไป
(ประธานสภาฯ)   จะเป็นการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อ 4.1  
    เรื ่องการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
    จำนวน 490,000.- บาท (-สี ่แสนเก้าหมื ่นบาทถ้วน-) เพื ่อจ่ายเป็น 
    ค่าดำเนินการซ่อมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-9748 อ่างทอง 
    ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นายไพรัตน์ ทองหยอด   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
(นายก อบต.นรสิงห์)  ท่านผู ้นำชุมชน หัวหน้าส่วน และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื ่องจาก 
    รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-9748 อ่างทอง ขององค์การบริหาร
    ส่วนตำบลนรสิงห์ เกิดการชำรุดเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน ส่งผลให้
    ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมให้กลับมาอยู ่ในสภาพ 
    ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่เนื่องจากตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่ได้ตั ้งไว้สำหรับดำเนินการซ่อมแซม
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    รถบรรทุกดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากทางสภาฯ ในการ
    ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 จำนวน 490,000.- บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-9748 อ่างทอง 
    ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ และ
    พิจารณาต่อไปครับ 

นายบุญสม การสมพิศ   ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด เรื่องการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม 
(ประธานสภาฯ)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 จำนวน 490,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่น
    บาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 
    80-9748 อ่างทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะ
    อภิปรายหรือไม ่เชิญเสนอได้ หากไม่มี จะไดด้ำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ -  

นายบุญสม การสมพิศ   วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพื่อให้มติอนุมัติ
(ประธานสภาฯ)   จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 จำนวน 490,000.- บาท  
    (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 
    หมายเลขทะเบียน 80-9748 อ่างทอง 

     มีสมาชิกท่านใด มีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕68 จำนวน 490,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็น
    ค่าดำเนินการซ่อมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-9748 อ่างทอง
    โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ…… 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

นายบุญสม การสมพิศ   ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. ๒๕68 จำนวน 490,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็น
    ค่าดำเนินการซ่อมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-9748 อ่างทอง 

นายบุญสม การสมพิศ   วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.2 การพิจารณาอนุมัติ
(ประธานสภาฯ)   แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
    โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก 
    จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบและกฎหมาย  
    ทีเ่กี่ยวข้องกับการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ขอเชิญครับ 

นางวรรณา ออมสิน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
(เลขานุการสภาฯ)  ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี ่ยนแปลง
    งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
    ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือเปลี ่ยนแปลงสถานที ่ก่อสร้าง  
    ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม - รับทราบ –  
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นายบุญสม การสมพิศ   วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ในข้อ 4.2 การพิจารณา 
(ประธานสภาฯ)   อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2568 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ 
    อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญนายกเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายไพรัตน์ ทองหยอด   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
(นายก อบต.นรสิงห์)  ท่านผู ้นำชุมชน หัวหน้าส่วน และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื ่องจาก 
    ตามข้อบัญญัติ ตามแผนงานอุสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตะพุ่น หมู่ที่ 2 โดยทำ
    การติดตั้งเสาไฟสนาม ความสูง 12.00 เมตร จำนวน 4 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
    โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 500,000.- บาท แต่ทั้งนี้ 
    ได้มีการสำรวจแล้วพบว่า ความสูงของเสาไฟ 12.00 เมตร นั้นสูงเกินไปส่งผล 
    ให้เกิดการลู่ลม และโยกไปมา เวลาที่มีลมพัดแรงๆ หากมีการปรับเปลี่ยนขนาด
    ความสูงของเสาลดลงมาเหลือที ่ 9.00 เมตร จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้  
    และยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าดำเนินการอีกด้วย ทั้งนี้ 
    จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
    คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีรายละเอียด
    ดังนี้  
     แผนงานอุสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตะพุ่น หมู่ที่ 2 
     ข้อความเดิม โดยทำการติดตั้งเสาไฟสนาม ความสูง 12.00 เมตร 
    จำนวน 4 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
    ต้ังไว้ จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน-) 
     ข้อความใหม่ โดยทำการติดตั้งเสาไฟสนาม ความสูง 9.00 เมตร 
    จำนวน 4 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
    ต้ังไว้ จำนวน 314,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
     จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบครับ 

นายบุญสม การสมพิศ   ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ
(ประธานสภาฯ)   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ 
    หากไม่มี จะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ -  
นายบุญสม การสมพิศ   วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพื่อให้มติอนุมัติ
(ประธานสภาฯ)   แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
    แผนงานอุสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตะพุ่น หมู่ที่ 2 
     ข้อความเดิม โดยทำการติดตั้งเสาไฟสนาม ความสูง 12.00 เมตร 
    จำนวน 4 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
    ต้ังไว้ จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน-) 
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     ข้อความใหม่ โดยทำการติดตั้งเสาไฟสนาม ความสูง 9.00 เมตร 
    จำนวน 4 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
    ต้ังไว้ จำนวน 314,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 

     มีสมาชิกท่านใด มีมติอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ…… 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

นายบุญสม การสมพิศ   ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จาก ข้อความเดิม โดยทำการติดตั้ง
    เสาไฟสนาม ความสูง 12.00 เมตร จำนวน 4 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
    โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณต้ังไว้ จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสน
    บาทถ้วน-) ข้อความใหม่ โดยทำการติดตั้งเสาไฟสนาม ความสูง 9.00 เมตร 
    จำนวน 4 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
    ต้ังไว้ จำนวน 314,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 

นายบุญสม การสมพิศ   วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.3 การพิจารณา 
(ประธานสภาฯ)   ขอความเห็นชอบในหลักการว่า เห็นชอบกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม
    ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และจะสนับสนุนงบประมาณ 
    เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมร่วมกัน  
    ขอยกไป ในช่วงบ่าย สำหรับการประชุมในช่วงเช้าขอพักไว้เท่านี ้ก่อนครับ 
    เนื่องจากขณะนี้ เวลา 12.00 น. ขอให้ทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน 
    และพร้อมกันที ่ห ้องประชุมในเวลา 13.00 น. เพื ่อดำเนินการประชุม 
    ตามระเบียบวาะต่อไป เชิญทุกท่านรับประทานอาหารครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    .............................................พักการประชุม.................................................... 

นายบุญสม การสมพิศ   ขณะนี้เวลา 13.00 น. ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุม เพ่ือดำเนินการประชุม
(ประธานสภาฯ)   ตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในข้อ 4.3 การพิจารณา
    ขอความเห็นชอบในหลักการว่า เห็นชอบกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม
    ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และจะสนับสนุนงบประมาณ 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมร่วมกัน ขอเชิญ 
    เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบและกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 

นางวรรณา ออมสิน   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง วิธีดำเนินการและการกำหนด
(เลขานุการสภาฯ)  ค่าใช้จ่ายที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นวางและจัดทำผังเมืองรวมร่วมกัน  
    พ.ศ.2565 ข้อ 3 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งจะร่วมกัน
    ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการขอความเห็นชอบ
    ในหลักการจากสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งเสียก่อนว่าเห็นชอบการวางและจัดทำ  
    ผังเมืองรวมและจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
    ดังกล่าว 

ที่ประชุม - รับทราบ -  
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นายบุญสม การสมพิศ   ขอคุณท่านเลขาฯครับ ต่อไปเป็นการพิจารณา ตามข้อ 4.1 การพิจารณา 
(ประธานสภาฯ)   ขอความเห็นชอบในหลักการว่า เห็นชอบกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม
    ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และจะสนับสนุนงบประมาณ 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมร่วมกัน ขอเชิญ
    นายกเป็นผู้ชี้แจง รายละเอียด ขอเชิญครับ 

นายไพรัตน์ ทองหยอด   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
(นายก อบต.นรสิงห์)  ท่านผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามหนังสือ
    อำเภอป่าโมก ที่ อท 0318/ว 500 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง ประชุม
    ชี ้แจงแนวทางดำเนินการวางและจัดทำผ ังเมืองรวม และตามประกาศ 
    กระทรวงมหาดไทย เรื ่อง วิธีดำเนินการและการกำหนดค่าใช้จ่ายที ่องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นวาง และจัดทำผังเมืองรวมร่วมกัน พ.ศ.2565 ด้วยอำเภอป่าโมก
    ได้แจ้งการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 20 
    ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยที่ประชุม
    ได้มีมติร่วมกันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองร่วมกับองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองร่วมกันวางและจัดทำผังเมืองรวม โดยดำเนินการ
    ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการ
    วางและจัดทำผังเมืองรวมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
    การผังเมือง พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง วิธีการ
    ดำเนินการและกำหนดค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดทำ  
    ผังเมืองรวมร่วมกัน พ.ศ. 2565 อำเภอป่าโมก จึงขอให้องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ ่นนำเรื ่องเข้าที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นเพื ่อขอความเห็นชอบหลักการว่า
    เห็นชอบกับการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมร่วมกับองค์การบริหารส่วน
    จังหวัดอ่างทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในจังหวัดอ่างทอง และ 
    จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางและจัดทำ  
    ผังเมืองรวม เพื ่อให้การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย จึงขอให้แต่ละแห่งดำเนินการขอความเห็นชอบในหลักการ 
    จากสภาท้องถิ่น ตามข้อ 3 ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ จึงขอนำเรียน 
    ในที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ -  

นายบุญสม การสมพิศ   ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมได้ทราบแล้ว นั้น  
(ประธานสภาฯ)   วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ในการพิจารณาเห็นชอบในหลักการว่า เห็นชอบ 
    กับการวางและจัดทำผังเมืองรวมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ
    จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางและจัดทำ  
    ผังเมืองรวมร่วมกัน  

มีสมาชิกท่านใด มีมติ เห็นชอบในหลักการว่า เห็นชอบกับการวางและ
จัดทำผังเมืองรวมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และจะสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม
ร่วมกันโปรดยกมือพ้นศีรษะครับ................ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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นายบุญสม การสมพิศ   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการวางและจัดทำ
(ประธานสภาฯ)   ผังเมืองรวมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และจะสนับสนุน
    งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม 

ที่ประชุม - รับทราบ -   

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายบุญสม การสมพิศ   วาระประชุมต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
(ประธานสภาฯ)   มีข้อเสนอ เพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องท่ีจะสอบถามหรือไม่ เชิญเสนอได้ 

ที่ประชุม   - ไม่มี – 

นายบุญสม การสมพิศ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ผมต้องขอขอบคุณ 
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วน
    ตำบลนรสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   14.00 น. 

(ลงช่ือ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  (นางวรรณา  ออมสิน)    
               สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 4      
                         เลขานุการสภาฯ 

 ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ตามประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 แล้ว 

           (ลงช่ือ)       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายลมัย  นกขุนทอง)   

     สมาชิกสภา อบต.นรสิงห ์หมู่ที่ 6 

    (ลงช่ือ)            กรรมการ  
          (นางบุญมา  เอกปัชชา)   

     สมาชิกสภา อบต.นรสิงห ์หมู่ที่ 5 

(ลงช่ือ)       กรรมการ  
   (นายวิเชียร  เนื้อเย็น)   

     สมาชิกสภา อบต.นรสิงห ์หมู่ที่ 7 

 สภา อบต.นรสิงห์ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศ
รายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 

 (ลงช่ือ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุญสม  การสมพิศ) 

               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 


